

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกฎหมาย
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา กรมอนามัย

เรื่อง	มติที่ประชุม
<p>๑. การบริหารงบประมาณในรอบ ๖ เดือนหลังและ การใช้จ่ายเงินเดือนมีนาคม ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองแผนแจ้งโอนเงินงวดที่ ๒ สำหรับไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๕ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒๕ ขอให้ทุกหน่วยงาน พิจารณาปรับแผน - กลุ่ม บย. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่างบประมาณที่คงเหลือ ในเดือนมี.ค.จะกันเงินไว้สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ สาธารณสุข ประมาณ ๑๐๒,๒๕๐ บาท สำหรับค่าจ้างเหมา ประจำเดือนมีนาคม จำนวน ๕๙,๕๐๐ บาท โดยได้ปรึกษากับจนท.การเงินถ้างบประมาณไม่ทันในเดือนนี้จะใช้เงิน ทรอกราชการจ่ายให้ลูกจ้างเหมาบริการไปก่อน - สำหรับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ➤ งบประมาณ จำนวน ๔,๒๙๑,๕๐๐ บาท ➤ เบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๘๙๘๕๕๐.๘๕ บาท ➤ คงเหลือ จำนวน ๒๔๙๕๐๙.๑๕ บาท ➤ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๔ ➤ เป้าหมายเดือนก.พ.ร้อยละ ๔๕ ➤ ต้องทำเพิ่มอีก ๓๒,๖๒๔.๑๕ 	<ul style="list-style-type: none"> - รับทราบ มอบบย.จัดเตรียมข้อมูลปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือนหลัง - ทุกกลุ่มดำเนินการให้ตามแผน และมอบบย.,อก.ดำเนินการ เร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
<p>๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มอก. ขอให้ทุกกลุ่มส่งผลการประเมินฯ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ฯ และ Time line ที่กำหนด - ผอ.ขอให้ หนก.พิจารณาการมาปฏิบัติงานของจนท. (ขาด/ลา/มาสาย) ประกอบการพิจารณาด้วยรวมถึง พิจารณาตามแบบมอบหมายและผลงานที่ปรากฏ ทั้งผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะ - ที่ประชุมเสนอให้ท่านผอ.พิจารณาความดีความชอบ เพิ่มเติม (On top) เช่น การทำวิจัย R to R, KM, อาจจะต้องเพิ่มเติมเกณฑ์กรณีนี้สำหรับการประเมินรอบ ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมแก่จนท. 	<ul style="list-style-type: none"> - รับทราบ มอบให้ทุกกลุ่มดำเนินการส่งแบบฯ ของจนท.ในกลุ่ม ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และนัดประชุมคกก. เพื่อพิจารณาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่อง	มติที่ประชุม
<p>๓. ความก้าวหน้าการจัดทำแผนยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p> <p>- กลุ่มบย. ให้ข้อมูลว่าขณะนี้กรมดำเนินการจัดทำแผนยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ กทม. ได้เสนอแผนการพัฒนาเทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมายผ่านคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำเสนอให้ท่านรองอธิบดี (รองมณฑิย) และที่ประชุมเสนอให้คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาทบทวนแผนฯ</p> <p>- ผอ.ฝากกลุ่มบย. ประสานกองแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมายที่ กทม. กำลังจัดทำ TOR ขณะนี้อยู่ภายใต้แผนดังกล่าวหรือไม่อย่างไร</p>	<p>- รับทราบ มอบกลุ่มบย. ,กลุ่มสส. ประสานกองแผนว่าระบบที่ สส. กำลังทำ TOR เป็นระบบเดียวกันกับที่จะเสนอในแผนฯ หรือไม่อย่างไร</p>
<p>๔. กทม. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายมาจากสสจ. (กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ)</p> <p>- ทนท.คส. เป็นผู้แทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จว. ยังไม่เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนพ.ร.บ.นมผง และพ.ร.บ. ตั้งครรภ์</p>	<p>- รับทราบความก้าวหน้าขอให้นำประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนพ.ร.บ.นมผง และ พ.ร.บ.ตั้งครรภ์ในระดับพื้นที่ในการประชุมคลัสเตอร์ LAW เพื่อหารือต่อไป</p>
<p>๕. การบริหารกำลังคน</p> <p>- อัตรากำลังที่ว่างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรอบการโอน/ย้าย และเรียกบรรจุใหม่</p> <p>- การจ้างเหมาบริการนิตินร ๑ ราย ควรชะลอไว้ก่อน บางกิจกรรมอาจจะใช้การจ้างแทน (ภายใต้งบประมาณจ้างเหมาที่เหลืออยู่) ขอให้กลุ่มไปพิจารณาเสนอ</p>	<p>- รับทราบ มอบ อก. ประสานติดตามกจ.</p>
<p>๖. การ WFH</p> <p>- ทนท. พิจารณาเป็นเดือนภายใต้สถานการณ์และแนวทางที่กรมกำหนด</p> <p>- ให้เน้นย้ำ จนท. พิจารณาเกณฑ์ความเสี่ยงจากที่กรมแจ้งมา (ในการประชุม EOC) ซึ่งผอ. ได้สื่อสารในไลน์กลุ่มแล้ว</p>	<p>- รับทราบทุกกลุ่มพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๗. แจ้งรายชื่อผู้นิเทศกรมอนามัยประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>เสนอรายชื่อผู้นิเทศ ได้แก่</p> <p>๑) นายสุพจน์ อาลีอุสมาน</p> <p>๒) นางสาววิกิรานต์ ยาสมาน</p>	<p>- รับทราบ มอบเลขาธิการคลัสเตอร์ LAW เสนอรายชื่อผู้นิเทศจากคกก. คลัสเตอร์ LAW และควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบก.ม. ต่อท่านประธานคลัสเตอร์</p>

เรื่อง	มติที่ประชุม
<p>๓) นางสาวสุกัญญา คุณวโรตม์</p> <p>๔) นางสาวพรรณฉวี อุดมผล</p> <p>- หนก.วิชาการ พบประเด็นจากการไปนิเทศกรณี ที่ ศอ.มีปัญหาเรื่องการขับเคลื่อนพ.ร.บ.ตั้งครุฑ และพ.ร.บ. นมผง ซึ่งไม่บทบาทของเรา ที่ประชุมเสนอให้นำประเด็น ดังกล่าวหารือในคลัสเตอร์ LAW และเสนอกองแผนกำหนด กรอบ/แนวทาง ที่ให้ผู้รับผิดชอบก.ม.ของศอ. ให้ข้อมูลการ ใช้ก.ม.ของกรมกับผู้แทนแต่ละคลัสเตอร์ที่ร่วมทีม และผู้แทนคลัสเตอร์ LAW ควรเป็นคกก. ไม่ควรเป็นจนท. ของกม.ทั้งหมด</p>	<p>- มอบกลุ่มบย.ประสานกองแผนถึงแนวทาง/กรอบการนิเทศ ต่อไป</p>

นางวาสนา ปะสังคานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
บันทึกการประชุม